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Inngangur 
 
Íbúaráð samþykkti á fundi sínum 10. spetember 2020 að skipa fjögurra manna 
vinnuhóp til að gera tillögur að úrlausn þeirra verkefna sem fram koma í skýrslu 
þjónustu- og nýsköpunarsviðs með úttekt á þjónustu á Kjalarnesi og vísað var 
til íbúaráðs Kjalarness á fundi borgarráðs 20. ágúst 2020. 
Vinnuhópinn skipa: Sigþór Magnússon, Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, Guðni 
Ársæll Indriðason og Reynir Kristinsson sem leiðir vinnuna sem formaður 
hópsins.  
 
Meðfylgjandi eru niðurstöður 15 verkefna af 33.  
Þetta eru verkefni 8, 9,10,11,13,14,15,21,22,23,24,26,27,28 og 32 
 
Sum þessara verkefna kalla á fjárframlög mismikil en önnur ekki.  
Hópurinn taldi rétt að skila niðurstöðum þessara verkefna þannig að hægt væri 
að taka tillit til þeirra strax við fjárhagsáætlanagerð borgarinnar.   
 
Vinnuhópurinn óskar eftir því að fá að starfa áfram að úrlausn þeirra verkefna 
sem eftir eru fram að næsta fund íbúaráðs.  
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Verkefni 8 
 
Betri merkingar þar sem 30 km hámarkshraði er í Grundahverfi, skoða að breyta hluta 
Grundahverfis í vistgötu með 15 km hámarkshraða og bæta við gangbrautum og 
gangbrautaskiltum. 
 
Aðgerðir 
 
Samráðsfundur íbúasamtakanna 23.09.2020 
 
Mættir:  
 
Guðni Indriðason, form. 
Björgvin Þorsteinsson, stjórnarm.  
Sigrún Anna Ólafsdóttir, skólastjóri 
Reynir Kristinsson, vinnuhópi 
 
Áhugavert væri að fá málaða kennslugangbraut í aðkeyrslunni að íþróttahúsinu til að kenna 
yngstu börnum skólans hvernig gangbrautar skulu notaðar.  
Gott væri að fá málaða seprabraut áður en komið er inn á Esjubrautina 
 
Niðurstaða 
Vistgata ekki ofarlega á forgangslista, setja í bið og vísa til umræðu á íbúafundi. 
Fá málaða seprabraut til kennslu fyrir yngstu nemendur skólans og leikskólans við 
aðkeyrslu að íþróttahúsinu. 
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Verkefni 9 
 
Skoða hvort lengja þurfi opnunartíma í Klébergslaug eða ekk,i þá er lagt til að farið 

verði í  tilraunaverkefni þar sem opnunartíminn er lengdur tímabundið og aðsókn á 
mismunandi tíma mæld. Þannig væri hægt að sjá hvort það muni raunverulega bæta 
upplifun íbúa að lengja opnunartíma. 
 
Aðgerðir 
 
Samráðsfundur íbúasamtakanna 23.09.2020 
 
Mættir:  
 
Guðni Indriðason, form. 
Björgvin Þorsteinsson, stjórnarm.  
Sigrún Anna Ólafsdóttir, skólastjóri 
Reynir Kristinsson, vinnuhópi 
 

Starfsemi sundlaugarinnar heyrir undir skólastjóra.  
 
Opnunartími hefur verið lengdur um helgar frá kl.15 til kl. 18 en styttur á föstudögum frá kl. 
22 til kl. 19. enda lítil aðsókn verið á föstudagskvöldum.  
 

 
Niðurstaða 
 
Ekki þörf á frekari breytingum eins og er. 
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Verkefni 10 
 
Skoða hvort hægt sé að bæta við starfsmanni í Klébergslaug til að tryggja betur öryggi 
sundlaugagesta. 
 
Aðgerðir 
 
Samráðsfundur íbúasamtakanna 23.09.2020 
 
Mættir:  
 
Guðni Indriðason, form. 
Björgvin Þorsteinsson, stjórnarm.  
Sigrún Anna Ólafsdóttir, skólastjóri 
Reynir Kristinsson, vinnuhópi 
 

 
Reglugerð kveður á um að meðan reglulegur fjöldi gesta er undir 20 þá nægi að hafa einn 
starfsmann. Ef vitað er að hópar mæti þá er kölluð út aukavakt.  
 
Gengur ágætlega meðan ekki eru fleiri notendur.  
 

 

Niðurstaða 

 

Ekki þörf á að breyta núverandi fyrirkomulagi að svo stöddu.  
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Verkefni 11 
 
Setja upp gufuaðstöðu og útisturtu í Klébergslaug sem og gúmmímottur í kringum 

sundlaug til að bæta gæði og upplifun notanda laugarinnar og sjósundsgesta.  
 
Framkvæmd 
 
Samráðsfundur íbúasamtakanna 23.09.2020 
 
Mættir:  
 
Guðni Indriðason, form. 
Björgvin Þorsteinsson, stjórnarm.  
Sigrún Anna Ólafsdóttir, skólastjóri 
Reynir Kristinsson, vinnuhópi 
 
Er í vinnslu gufa og kaldur pottur.  
Stefnt að opnun fyrir áramót.  
 

 

Niðurstaða 

 

Er í vinnslu, tryggja þarf fjármagn til að ljúka framkvæmdum á árinu. 
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Verkefni 13 
 

Setja upp skólahreystibraut í Grundahverfi. 
 
Aðgerðir 
 
Samráðsfundur íbúasamtakanna 23.09.2020 
 
Mættir:  
 
Guðni Indriðason, form. 
Björgvin Þorsteinsson, stjórnarm.  
Sigrún Anna Ólafsdóttir, skólastjóri 
Reynir Kristinsson, vinnuhópi 
 
Sigrún og Björgvin komi með tillögu að staðsetningu.  
Undirvinna gæti orðið nokkur.  
 
Talað um að setja við íþróttahúsið eða fótboltavöll hvatt er til að farið verði í 
undirbúningsframkvæmdir 2021 í samráði við skólastjóra. 
Leitað verði eftir tilboðum og setja í fjárhagsáætlun 
Gera má fyrir kostnaði um 25 millj.  
 
 
Niðurstaða 
 
Óskað er eftir skólahreystibraut við íþróttahúsið og skólann. 
Undirbúningsframkvæmdir verði á árin 2021 og uppsetning árið 2022 
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Verkefni 14 
 

Fólk virðist almennt ekki hafa orðið vart við það að bókabíllinn hafi fjölgað ferðum á 
Kjalarnesið á tilgreindu tímabili. Lagt er til að prufað verði aftur að  fjölga ferðum 
bókabílsins og kynning verði samhliða til íbúasamtaka og á samfélagsmiðlum.  
 
Aðgerðir 
 
Samráðsfundur íbúasamtakanna 23.09.2020 
 
Mættir:  
 
Guðni Indriðason, form. 
Björgvin Þorsteinsson, stjórnarm.  
Sigrún Anna Ólafsdóttir, skólastjóri 
Reynir Kristinsson, vinnuhópi 
 
Kanna núverandi fyrirkomulag og möguleika hjá Borgarbókasafni. 
 
Guðríður Sigurbjörnsdóttir, sem er yfir málefnum bókabílsins, skoðaði tímatöflu Höfðingja 
og leggur til að bæta við einni ferð í mánuði, þannig að hann stoppar þriðja þriðjudag í 
mánuði við Esjugrund.   
Í dag stoppar hann bara 1. þriðjudag í mánuði. 
 
Tímatafla Höfðingja á Kjalarnesi yrði þá: 
  
Esjugrund:           1. þriðjudag í mánuði kl. 18:45-19:30 
Berg:                      2. þriðjudag í mánuði kl. 10:15-10:45 
Klébergsskóli:     2. þriðjudag í mánuði kl. 10:45-11:15 
Esjugrund:           3. þriðjudag í mánuði kl. 18:45-19:30 
  
Við munum síðan virkja kynningarteymið í að kynna þetta á samfélagsmiðlum og skoða 
hvernig við getum betur vakið athygli á þjónustunni. 
    
Arna Schram 
Sviðsstjóri 
Head of Culture and Tourism 
Menningar- og ferðamálasvið 
  

 
Niðurstaða 
 
Bætt verður við einni ferð bókabílsins í mánuði  
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Verkefni 15 
 

Búa til menningargötu í Grundarhverfi. 
 
 
Aðgerðir 
 
Samráðsfundur íbúasamtakanna 23.09.2020 
 
Mættir:  
 
Guðni Indriðason, form. 
Björgvin Þorsteinsson, stjórnarm.  
Sigrún Anna Ólafsdóttir, skólastjóri 
Reynir Kristinsson, vinnuhópi 
 
Guðni var með hugmynd um að vera með götu þar sem væri veitingastaður, verslun ofl. við 
Víkurgrund.  
 

Niðurstaða  

 

Taka tillit til hugmyndarinnar í hverfisskipulagi.  
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Verkefni 21 

 
Gera átak í því að virkja íbúa utan Grundarhverfis, af innlendum og erlendum 

uppruna, til þátttöku í félagsstarfi og viðburðum á svæðinu.  
 
Aðgerðir 
 
Samráðsfundur íbúasamtakanna 23.09.2020 
 
Mættir:  
 
Guðni Indriðason, form. 
Björgvin Þorsteinsson, stjórnarm.  
Sigrún Anna Ólafsdóttir, skólastjóri 
Reynir Kristinsson, vinnuhópi 
 

 

Frístundarstyrkurinn er í mörgum tilvikum notaður til að greiða fyrir frístundaveru barna 
eftir skóla.  
Hærri frístundastyrkur frá Reykjavíkurborg ætti mögulega að fá erlendu krakkana með.  
 
Hugmynd að vera með matvæla – þjóðardaga þar sem fólk af erlendum uppruna kynni 
matarvenjur sinna heimalanda.  
Athuga með að tengja það við Kjalarnesdaga.  
 
Fá þarf stuðning frá borginni með vinnu og fjármagni til að halda utan um slíka viðburði. 
 
 
Niðurstaða 
 
Fá sérfræðinga borgarinnar í málefnum fóks af erlendum uppruna til að aðstoða við að 
virkja þá til þátttöku í félagsstarfi og viðburðum á svæðinu 
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Verkefni 22 
 
Kortleggja gönguleiðir á Esjuna sem og hjólaleiðir og reiðleiðir og gefa út á rafrænum 
formi á vef Reykjavíkurborgar og vef íbúasamtakana. 
 
 
Aðgerðir 
 
Haft var sambandi við Skógræktarfélag Reykjavíkur sem hefur séð um kortlagningu og 
merkingar stíga á Mógilsá og í Heiðmörk.  
 
Haldinn var fundur með fulltrúum Skógræktarfélags Kjalarness og Skógræktarfélags 
Reykjavíkur 1. október 2020 í húsakynnum Eflu.  
 
Mættir: 
 
Skógræktarfélag Reykjavíkur 
Jóhannes Benediktsson, form   
Auður Kjartansdóttir, framkv. stj.   
Aðalsteinn Sigurgeirsson, fagmálastjóri Mógilsá, stjórnarmaður,  

 
Skógræktarfélag Kjalarness 
Ólafur Þór Zoega, form.   
Bjarni Sighvatsson, stjórnarm.       
 
Vinnuhópur 
Sigþór Magnússon 
Reynir Kristinsson 
 

 
Niðurstaða 
 
Skógræktarfélag Reykjavíkur og Skógræktarfélag Kjalarness hafa gert með sér 
samkomulag um samstarf um kortlagningu og uppbyggingu innviða útivistar á Kjalarnesi.  
 
Kostnaður við kortlagningu stíga eins og að framan greinir er um 6 milljónir kr. en hönnun 
og uppsetning vegpresta gæti kostað allt að 30 millj. kr. en það fer eftir fjölda þeirra.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 12 

Samstarf 

Skógræktarfélags Reykjavíkur og Skógræktarfélags Kjalarness 

um  

kortlagningu og uppbyggingu innviða útivistar á Kjalarnesi 

 
Skógræktarfélag Reykjavíkur (SR) og Skógræktarfélag Kjalarness (SFK) samþykkja að 
hefja með  sér samstarf um verkefni er lýtur að uppbyggingu á innviðum útivistar á 
Kjalarnesi.  
Íbúaráð Kjalarness  vann úr tillögum sem vísað hafði verið til ráðsins af borgarráði og tók til 

fjölda mála er  varðaði íbúa, þar á meðal mál er vörðuðu „Kortlagningu gönguleiða á Esjuna 

sem og hjólaleiðir og reiðleiðir  og gefa út á rafrænu formi á vef Reykjvíkurborgar og vef 

íbúasamtakanna“.   

 

SR hefur kortlagt stígakerfi og merkt með vegprestum helstu göngu-, 

hjóla- og reiðleiðir innan Heiðmerkur og er að vinna í að hafa samskonar 

merkingar í landi Mógilsár. Þetta er með GPS puntum sem merktir eru hjá 

112 og þykir það hafa aukið mjög öryggi í Heiðmörk. (sjá nánar 

meðfylgjandi kort).  

 

SR hefur fengið fyrirspurn þess efnis að taka að sér framangreint verkefni 

við kortlagningu gönguleiða.   

SR er tilbúið að taka að sér framangreinda kortlagningu og merkingar að 

því tilskyldu að fjármagn fáist til þess.  

 

Erfitt er að meta kostnað við þessa vinnu en miðað við 4900 ha má áætla 

að þurfi 65% fleiri vegpresta en í Heiðmörk eða um 360.  

Kostnaði má skipta annarsvegar í kortlagningu um 6 millj. kr. og hinsvegar 

hönnun og uppsetningu vegpresta um 60 þúsund kr. á hvern vegprest. 

Þetta er því um 36 miljóna kr. verkefni,  ekki er tekið tillit til lagningu nýrra útivistarstíga.  

 

Til að skapa samfellu innan græna trefilsins er það ósk SFK og SR að komið verði á samskonar 

innviðauppbygginu útivistarstíga, eins og er í Heiðmörk, og að SR og SFK standi fyrir þessari 

vinnu.  

Það er hagur að vinna samhliða að uppbyggingu skógrækar og uppbyggingu útivistarsvæðia.  

 

 

Reykjavík 6. október 2020 
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Verkefni 23 og 24 
 
Koma á samstarfi Skógræktarfélags Kjalarness og Skógræktarfélags Reykjavíkur og að þau 
í samstarfi við landeigendur stuðli að skógrækt í Blikdal, við rætur Esjuhlíða, Kistufells og 
inn með Leirvogsá. 
 
Skoða hvort hægt væri að planta trjám við Esjurætur, til að mynda skjólbelti, og tengja 
það við kolefnisjöfnunarverkefni t.d. hjá Reykjavíkurborg. 
 
 
Aðgerðir 
 
Haldinn var fundur með fulltrúum Skógræktarfélags Kjalarness og Skógræktarfélags 
Reykjavíkur 1. október 2020 í húsakynnum Eflu.  
 
Mættir: 
 
Skógræktarfélag Reykjavíkur 
Jóhannes Benediktsson, form   
Auður Kjartansdóttir, framkv. stj.   
Aðalsteinn Sigurgeirsson, fagmálastjóri Mógilsá, stjórnarmaður,  

 
Skógræktarfélag Kjalarness 
Ólafur Þór Zoega, form.   
Bjarni Sighvatsson,       
 
Vinnuhópur 
Sigþór Magnússon 
Reynir Kristinsson 
 

 
Niðurstaða 
 
Skógræktarfélag Reykjavíkur og Skógræktarfélag Kjalarness hafa gert með sér 
samstarsfáætlun um skógrækt á Kjalarnesi dags. 6. október 2020. 
 
Þátttaka Skógræktarfélags Reykjavíkur og Skógræktarfélags Kjalarness í þessu verkefni er 
háð fjárveitingum til þess en fyrsti áfangi þess er gerð skógræktaráætlunar og er 
kostnaður áætlaður 3-4 millj. kr.  
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Samstarfsáætlun 

Skógræktarfélags Reykjavíkur og Skógræktarfélags Kjalarness 

um  

Skógrækt á Kjalarnesi 

 

Skógræktarfélag Reykjavíkur (SR) og Skógræktarfélag Kjalarness (SK) samþykkja að 
hefja með  sér samstarf um verkefni er lýtur að skórækt á Kjalarnesi.  
Í tengslum við endurskoðun aðalskipulags Reykjavíkur sem tók gildi 26. febr. 2014, 
var samþykkt í upphafi árs 2012 að SR ynni samantekt um skógræktarstefnu 
borgarinnar. 
Skógræktarfélag Reykjavíkur gaf út rit undir nafninu „Borgarskógrækt/Skógrækt í Reykjavík 

en það var afrakstur vinnu SR vegna aðalskipulags Reykjavíkurborgar 2013. Markmið 

samantektar SR fyrir Reykjavíkurborg var að koma með sýn á það sem gæti orðið 

skógræktarstefna borgarinnar í útivistarskógum og tekur til Borgarlandsins alls. 

 

Íbúaráð Kjalarness  vann úr tillögum sem vísað hafði verið til ráðsins af borgarráði og tók til 

fjölda mála er  varðaði íbúa þar á meðal mál er vörðuðu skógrækt. Samþykkti íbúaráðið að 

óska eftir því að Skógræktarfélag Reykjavíkur og Skógræktarfélag Kjalarness hæfu með sér 

samstarf um framtíð skógræktar á svæðinu.  Markmið þessa samstarfs yrði að vinna að 

skógrækt fyrir svæði er næði frá Blikdal í vestri, austur með Esjuhlíðum, Kistufells og inn með 

Leirvogsá að Skálafelli í austri.  

 

Fyrsti hluti þessa samstarfs er gerð skógræktaráætlunar fyrir svæðið sem yrði stýrt af SR. 

Með skógræktaráætlun er átt við heildstætt mat á veðurfarsaðstæðum, stöðu skipulags, 

yfirlit verndarsvæða, fornminja, náttúruvá, mat á landsslagi, úttekt á jarðvegsskilyrðum og 

gróðurþekju.  Gerð er landnýtingaráætlun fyrir nýskógrækt með tilgreindum 

plöntutegundum og áætluðum fjölda. Einnig er hugað að eldvörnum og  kolefnisbindingu 

væntanlegs skógar.  Skógræktaráætlun fylgir kostnaðaráætlun skógræktar. Samkvæmt 

skýrslunni um borgarsskógrækt kemur fram að svæðið sem um ræðir er 3214 ha í hlíðum 

Kjalarnes og 1695 ha á laglendi (sjá meðfylgjandi kort). Kostnaður við þessa áætlun er 

áætlaður 3-4 milljónir króna sem felur í sér vinnu sérfræðings.  

Nánari skýringar:  
Undirbúningur: 1 mann-mánuður. Nánari afmörkun og skoðun á raunverulegum 
skilyrðum til skógræktar og gagnaöflun m.t.t. eignarhalds, skipulags og verndarsvæða 
ýmiskonar. 
Ræktunaráætlun: 2-3 mann-mánuðir. Gróðurkortlagning og fullbúin áætlun. 
Fyrirvarar: Eingöngu var stuðst við áðurnefnt myndkort en tími vannst ekki til að 
kanna hvaða gögn önnur væru til sem nýtast gætu við verkið. Því er þetta mjög 
lauslegt mat. 
Annar hluti þessa samstarfs er gerð útvistarskóga, stígagerð um útivistarsvæði, gerð 

skjólbelta, bætt aðgengi almennings að útivistarsvæðum, samningsgerð við landeigendur og 

framkvæmdaráætlun einstakra verkefna. Ljóst er að þessi verkefnið eru umfangsmikil og eru 

nokkrar leiðir færar í útfærslum. Þannig er hægt að gera samning um skógrækt við 

Skógræktina, Kolvið eða aðrar útfærslur í skógrækt.   
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Þátttaka SR og SFK í þessu verkefni er háð fjárveitingum til þess. Ljóst að hér erum viðamikið 

verkefni að ræða sem mun taka langan tíma.  Verkefnið er áhugavert og væntanlegur 

árangur þess yrði til hagsbóta og ánægju fyrir alla þá er búa á svæðinu og þá sem um það 

fara. Einnig yrði mikil kolefnisbinding á þessum skógi. 

 

Reykjavík 6.október 2020. 
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Verkefni 26 og 27 
 

Taka út  leiktæki á opnum svæðum og á skólalóðum í hverfinu og farið í viðhald þar 
sem þörf er á.  

 
Skoða að setja upp ný leiktæki á opnum svæðum og á skólalóðum í samráði við 

íbúasamtök 
 
 
Aðgerðir 
 
Samráðsfundur íbúasamtakanna 23.09.2020 
 
Mættir:  
 
Guðni Indriðason, form. 
Björgvin Þorsteinsson, stjórnarm.  
Sigrún Anna Ólafsdóttir, skólastjóri 
Reynir Kristinsson, vinnuhópi 
 
Heilbrigðiseftirlitið hefur gert úttekt á leiktækjum og þau virðast í góðu lagi. 
 
Skólahreystibraut mun leysa mikið.  
 
Niðurstaða 
 
Ekki þörf á nýjum leiktækjum öðrum en skólahreistibraut eins og er en leggja áherslu á 
viðhald tækja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

Verkefni 28 
 

Setja aukna áherslu á arfahreinsun, gróðursetningu og gerð beða með sumarplöntum 
til að fegra Grundarhverfi yfir sumartímann.  
 
Aðgerðir 
 
Samráðsfundur íbúasamtakanna 23.09.2020 
 
Mættir:  
 
Guðni Indriðason, form. 
Björgvin Þorsteinsson, stjórnarm.  
Sigrún Anna Ólafsdóttir, skólastjóri 
Reynir Kristinsson, vinnuhópi 
 
Verktakar sjá um beðin en betur má ef duga skal og því ekki þörf á fleiri beðum.  
 
Áhaldahúsið sér um sláttinn, gætu þeir ekki einnig séð um beðin? 
 
Áhugavert að útbúa túlípanabeð með skólakrökkunum.   
 
Senda beiðni á Einar Guðmannsson og Ísak Möller   
Fá áhaldahúsið að málinu 
 
Niðurstaða 
 
Fá áhaldahúsið til að aðstoða við að útbúa túlipanabeð með skólakrökkum.  
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Verkefni 32 

 
Tilraunaverkefni í samvinnu við íbúasamtök til að koma af stað skipulögðum árvissum 

viðburði og markaðssetja Kjalarnesið í heild sinni.  
 

Aðgerðir 
 

Skipuleggja viðburð næsta vor Kjalarnesdaginn og gera að föstum viðburði.    
Fá íbúasamtökin að málinu 
Sjá einnig verkefni 21  
 
Samráðsfundur íbúasamtakanna 23.09.2020 
 
Mættir:  
 
Guðni Indriðason, form. 
Björgvin Þorsteinsson, stjórnarm.  
Sigrún Anna Ólafsdóttir, skólastjóri 
Reynir Kristinsson, vinnuhópi 
 
Fá stuðning frá Miðgarði við undirbúning bæði vinnu og fjárstuðning.  
Kjalarnesdagurinn hefur verið haldinn í mörg ár í byrjun sumars en allt byggt á 
sjálfboðavinnu.  
 
 
Niðurstaða 
 
Kallað er eftir því að viðburðasérfræðingar borgarinnar aðstoði við undirbúning 
Kjalarnesdagsins og fjármögnun hans. 
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